
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 2     

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

........................................................ 
 

ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเธียรชัย พรหมทัน ประธานสภา อบต.ศรีวิชัย เธียรชัย พรหมทัน  
2 นายไพทูร ศรีโนนยาง รองประธานสภา อบต.ศรีวิชัย ไพทูร ศรีโนนยาง  
3 นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที ่1 สุริยันต์ เพ็งสีแสง  
4 นายทองใบ กองตุ้น ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ทองใบ กองตุ้น  
5 นายพันธ์พัก อัครจันทร์ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 3 พันธ์พัก อัครจันทร์  
6 นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 4 ไพวัลย์ สารสวัสดิ์  
7 นายชยพล แสนเพียง ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 5 ชยพล แสนเพียง  
8 นายเด่นชัย เหง้าน้อย ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 6 เด่นชัย เหง้าน้อย  
9 นางทองคาย สุเทวี ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 7 ทองคาย สุเทวี  

10 นางรัตนา เกี้ยกล่อม ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 8 รัตนา เกี้ยกล่อม  
11 นายวรรณะ ทกัขิโณ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 9 วรรณะ ทักขิโณ  
12 นางนงค์คาน พลเทพ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 10 นงค์คาน พลเทพ  
13 นายอมร ยุบลวัฒน์ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 11 อมร ยุบลวัฒน์  
14 นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 12 จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน  
15 นายเปรียบ เวียงคตุ ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 เปรียบ เวียงคุต  
16 นายศิริรัตน์ ไฮวัง ส.อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 15 ศิริรัตน์ ไฮวัง  

 
     สมาชิกสภาเข้าประชุม 16  ท่าน ลากิจ         -  ท่าน 
     ลาป่วย      -   ท่าน ขาดประชุม  -  ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ นายนิรันดร โฮมวงศ์ นายก อบต.ศรีวิชัย นิรันดร โฮมวงศ์  
๒ นายกังวาน จันทมาลา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน จันทมาลา  
๓ นายอารมย์ แก้วศรีรัง รองนายก อบต.ศรีวิชัย อารมย์ แก้วศรีรัง  
๔ นายอุทยั คชเคลื่อน เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย อุทัย คชเคลื่อน  
๕ นางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัด อบต.ศรีวิชัย ขนิษฐา ชูกลิ่น  
6 นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
7 นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
8 ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
9 นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

10 นางอนงค์ โพธิราช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนงค์ โพธิราช  
๑1 นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
12 นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
13 นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา คำพันธ์  
๑4 นายศรายุทธ  จันทร์คำ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ศรายุทธ  จันทร์คำ  
๑5 นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

  
ผู้รับฟังการประชุม    ไม่มี    
                                
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

  -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  -ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายเด่นชัย เหง้าน้อย 
เลขานุการสภาฯ 
 



๓ 

 

 
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 

นายเด่นชัย เหง้าน้อย              ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เลขานุการสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 
 2565 
              ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มมีติในการประชุมสภาองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 โดยกำหนดให้มีการประชุมสภา  
                                สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ไว้เป็นสี่สมัย ดังนี้ 
 สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-18 มกราคม 2565 มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2565 มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบ 
                               กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                               (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงเรียก 
                               ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม  
                               2565 มีกำหนด 15 วัน  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน                 ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที ่3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อม 

 คณะสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจา้หน้าทีทุ่กท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งที่ 2  
 ขณะนี้สมาชิกสภา อบต.ได้มาครบองคป์ระชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการ 
 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ด้วย นายเด่นชัย เหง้าน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ฉะนั้นในวันนี้ผมขออ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ผมจึงขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัยทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว   

 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
ประธานสภาฯ 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัย 
                              ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
    
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยชั่วคราวสรุปการประชุม
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา เรียนเชิญครับ 
 
นางขนิษฐา ชูกลิ่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาชั่วคราว หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางขนิษฐา ชูกลิ่น ไดร้บัมอบหมาย 

ให้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ดิฉันขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวัน
จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 การประชุมในวันดังกล่าวมีเรื่องกระทู้ถามที่ท่านสมาชิกสภา
ได้สอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหารถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และในวันดังกล่าวนั้นผู้บริหารก็ได้ชี้แจงให้กับสมาชิก
สภาที่กระทู้ถามได้ทราบด้วยว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง
วงจรปิดต่อไป และกระทู้ที่  2 การให้ความช่วยเหลือกรณีถนนเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่
ตำบลศรีวิชัยเป็นหลุมเป็นบ่อ กระทู้เป็นของสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ในวันนั้นท่านผู้บริหารก็
ได้ตอบชี้แจงกระทู้ที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านผู้บริหารชี้แจงว่าจะดำเนินการ
ซ่อมแซมโดยให้ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา ส่งเอกสารประสานเข้ามาพร้อมรูปถ่าย เพ่ือที่จะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป และในวันนั้นมีเรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา มีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในวันดังกล่าวนั้นท่ าน
สมาชิกสภาได้เลือกนางทองคาย สุเทวี สมาชิกสภา ม.7 นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์ สมาชิก
สภา ม.4 นายวรรณะ ทักขิโณ สมาชิกสภา ม.9 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และก็ในวันดังล่าวนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผู้เสนอให้นายเปรียบ เวียงคุต สมาชิกสภา ม.13 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 นายชยพล แสนเพียง สมาชิกสภา 
ม.5 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน สมาชิก
สภา ม.12 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3 มีการคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบล จำนวน 2 คน คนที่ 1 นายเธียรชัย พรหมทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย คนที่ 2 นายทองใบ กองตุ้น สมาชิกสภา ม.2 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนนั้นก็ครบตามที่ระเบียบกำหนด และในวันประชุมนั้นท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงกิจการประปา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ...... ซึ่งสมาชิกสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบและรับหลักการในแห่งร่าง
ข้อบัญญัติกิจการประปา ฉบับที่ 2 นี้ โดยค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา จำนวน 50 
บาท ค่ามาตรวัดน้ ำพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง รายละ 500 บาท ค่าธรรมเนียมในการ
บำรุงรักษามาตรวัดน้ำ เดือนละ 5 บาท ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ลูกบาศก์เมตร
ละ 5 บาท กรณีที่ผู้ใช้น้ำประปาเป็นวัด โรงเรียน ให้ยื่นคำร้องต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รับภาระค่าใช้จ่ายการ
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ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้ไม่เกิน 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และก็ในเรื่องการขออนุญาตนั้น 
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ฉบับละ 500 บาท/ปี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 
ท่านสมาชิกสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบรับร่างแล้ว และในวันประชุมวันนั้นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลศรีวิชัย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 วาระพิจารณารับหลักการ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้บริหารได้
แถลงนโยบายให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบและรายงานถึงรายรับ รายจ่าย ที่ประมวล
ข้อมูลมาเป็นข้อบัญญัติ  ได้ตราข้อบัญญัติ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 
63,000,000 บาท โดยกำหนดให้ครบทั้ง 4 ด้าน 12 แผนงาน 41 งาน จำนวนครบ
เรียบร้อยทุกรายการ และในวันนั้นท่านสมาชิกสภาก็ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว
และก็มีการคัด เลื อกคณะกรรมการแปรญั ตติ  จำนวน  5  คน ซึ่ งประกอบด้วย 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง สมาชิกสภา ม.1 คณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 นายอมร ยุบลวัฒน์ สมาชิกสภา ม. 11 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นางรัตนา เกี้ยกล่อม สมาชิกสภา ม.8 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นายเด่นชัย เหง้า
น้อย สมาชิกสภา ม.6/เลขานุการสภา คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นางนงค์คาน พล
เทพ และฝ่ายเลขานุการสภาก็ได้นัดประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และญัตติที่ 3 เป็นเรื่อง ระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....... ในวาระนี้ท่านสมาชิกสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบไปเรียบร้อย
แล้ว ญัตติที่ 4 ในเรื่องพิจารณาในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น ผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โดยการโอนลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ 13,900 บาท โอนลด 
13,000 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 13,000 บาท สรุปสาระสำคัญในการประชุมวันดังกล่าวก็อย่างที่ดิฉัน
ได้นำเรียน ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบใน
สำเนารายงานการประชุม ถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรก็ขอเรียนเชิญแก้ไขและขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฉบับเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 ต่อไป 
 

นายเธียรชัย พรหมทัน   ขอบคุณท่านปลัดและเลขานุการสภาชั่วคราวที่ได้สรุปการประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้ท่านสมาชิกสภา 

ทราบแล้ว มีท่านใดจะก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขผม
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ  

 
มติที่ประชุม   มติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  
                                ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
                                ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม 
   (ไม่มี)        
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6     
(ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
ประธานสภาฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได ้

พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดการรับคำเสนอคำ
แปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ในคราวประชุมสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือ
วันที่ 2 , 3 , 4 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-16.30 น. และประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6   มาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารายละเอียด นั้น 

ระหว่างกำหนดเวลาการรับคำเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้แต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 สรุปได้ ดังนี้ 
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๑.เอกสารงบประมาณส่วนที่  ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
๒.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบ
รายจ่าย ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
๓.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทัว่ไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

   -รายจ่ายตามแผนงาน  
             ๑) แผนงานงบกลาง ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   2) แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   4) แผนงานการศึกษา ไมมี่การยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   5) แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไมมี่การยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   7) แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการยืน่ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   9) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            ๑1) แผนงานการเกษตร ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแกไ้ข 
   4.เอกสารงบประมาณส่วนที่ 3 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปาหมู่บ้าน)  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ 
ไม่มีการแก้ไข                    

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
หมู่บ้าน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข            

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน และการกำหนดรายจ่ายมีความ
เหมาะสมกับสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย คณะกรรมการแปร
ญัตติจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ตาม
ร่างเดิม เพ่ือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณาต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปร 
  ญัตติแก้ไขไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา  



๘ 

 

  อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม ม ี
  สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิก 
  สภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  
  ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเดิม (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 

เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
   ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการ 

และการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ..... (ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่ง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการ 

บำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.......ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา 
อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือวันที่ 2 , 3 , 4 สิงหาคม 
๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-16.30 น. และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการ
บำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ มาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
รายละเอียด นั้น 

   ระหว่างกำหนดเวลาการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการ 
บริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาฯ   ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ........ สรุปได้ ดังนี ้
๑.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง 
การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ...... ไม่มีการยื่นขอแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษา 
การประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ ข้อ 1 - ข้อ 4 ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มกีารแก้ไข 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   
ศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ โดย
ละเอียดแล้วมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ 



๙ 

 

ตามร่างเดิม เพ่ือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพิจารณาต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหาร
ประธานสภาฯ  กิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ วาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียง 

  ตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขไว้เท่านั้น เว้นแต่ 
  ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ไม่ไดย้ื่นเสนอขอ 
  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม สมาชิกสภาท่านใดม ี
  ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษา 
  การประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเดิม (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 

เสียง ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
   5.1 การลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
นายเธียรชัย พรหมทัน  ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ  ตำบลศรีวิชัย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  

รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 57 วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจาก
ตำแหน่ง  

เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่
ประชุมสภาเห็นชอบให้นายเด่นชัย เหง้าน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ศรีวิชัย พ้นจากการเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอมติครับ 

 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายเด่นชัย เหงา้น้อย พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ผู้เข้า
ประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 

 
 5.2 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน   การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง ผม
ประธานสภาฯ  จะอ่านระเบียบและก็ให้สมาชิกสภาเตรียมเสนอชื่อและขอผู้รับรอง 2 ท่าน ตามระเบียบ 



๑๐ 

 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 13 วิธีการการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ 15 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นนั้น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่ง
ว่างลง 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

วรรคสอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อเลขานุการสภาและขอผู้รับรอง 2 
ท่าน เชิญท่านทองใบ กองตุ้น สมาชิกสภา ม.2 ครับ 

 
นายทองใบ กองตุ้น  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ  

นางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็น เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 ผู้รับรองคนที่ 1 นางทองคาย สุเทวี ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 ผู้รับรองคนที่ 2  นายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต. หมู่ที่ 13  

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประธานสภาฯ  ประชุมเลือกนางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นเลขานุการสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท ์(ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ผู้เข้าประชุม

ทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอเชิญท่านปลัดขนิษฐา ชูกลิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ นั่งประจำที่ของท่านและกล่าวทักทายสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม 
 
นางขนิษฐา ชูกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางขนิษฐา ชูกลิ่น 

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดิฉันจะทำหน้าที่ของเลขานุการสภาให้ดี



๑๑ 

 

ที่สุด โดยที่ในการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานนั้น ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และก็ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัยนี้ให้ดียิ่งขึ้น ที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ว่าไม่ดี 
ดีอยู่แล้วแต่จะให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสที่ดิฉันทำหน้าที่เลขานุการสภาต้องขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกสภาในเรื่องงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องแผน โครงการที่เป็นปัญหา
ในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน ก็ฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เป็นหูเป็นตาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เป็นหลัก เป็นผู้นำ ในการนำเสนอโครงการที่เป็นปัญหานั้นเพ่ือให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณา
แก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง 

 
5.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางขนิษฐา ชูกลิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 

วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติมีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาว่า จะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ 
ดำเนินการต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ครับ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ  นะครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566 (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา - ท่าน   
ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 

 
5.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหาร
กิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... (ในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ)                        

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 



๑๒ 

 

นางขนิษฐา ชูกลิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 

วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติมีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาว่า จะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ 
ดำเนินการต่อไปค่ะ ขอบคณุค่ะ 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ครับ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ  นะครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการ
ประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ครับ 

 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ศรีวิชัย เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 
(ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 16 ท่าน) 

 
5.5 ญัตติที่ 5 ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ รายการ สแกนเนอร์ กล้องวงจรปิด ลำโพง ตู้ลำโพงบลูทูธและตู้เย็น (สำนัก
ปลัด) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  การพิจารณาอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพ่ือโอนไปตั้ง
ประธานสภาฯ  จ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในวันนี้ท่าน 

ผู้บริหารท่านได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณเพ่ือให้สภาได้พิจารณาจำนวน 5 ญัตติ จำนวน 14 รายการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 ผมขอเชิญผู้บริหาร แถลงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ชี้แจงครับ  

 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพ่ือ 



๑๓ 

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการต่างๆ สำหรับญัตติที่ 5 ขอมอบ
ให้หัวหน้าสำนักปลัดนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนที่สำนักปลัดรับผิดชอบ ดังนี้  
   1.สแกนเนอร์ 

  โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนค่าตอบแทน 
  ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตั้งไว้ 2,836,800 คงเหลือก่อนโอน 1,695,526.93 โอนลด 16,000 บาท คงเหลือ 
  หลังโอน 1,679,526.93 บาท 

   โอนต้ังจ่ายรายการใหม ่
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ  
   อิเล็กทรอนิกส์ รายการ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  
   ราคา 16,000 บาท 
   เหตุผลความจำเป็นสืบเนื่องจากปัจจุบันระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว เครื่องสแกนเนอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการ 
  ทำงานและการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้สำหรับสแกนข้อมูลเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งราคา 
  นี้ ตั้งจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบ 
  คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนธันวาคม 2564 

 
   2.กล้องวงจรปิด 
   โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่า 
   บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท   
   โอนลด 22,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 128,000 บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 22,000 บาท 
    เหตุผลความจำเป็นก็คือในช่วงนี้ ความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงาน 
   ราชการ ตลอดจนบุคคลที่มาติดต่อราชการ จำเป็นทีจ่ะต้องมกีล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดู 
   ความเคลื่อนไหว สังเกต ตรวจตราต่างๆ สมาชิกสภาบางท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดจึงม ี
   เงินเหลือจ่ายจำนวนมากขนาดนี้ อาจเป็นเพราะปีก่อนหน้านั้นเราได้ซ่อมเครื่องรถดับเพลิง  
   ปีนี้ก็คาดว่าจะซ่อมแตป่ัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานการซ่อมบำรุง 
 

    3.ลำโพง 
    โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
    ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



๑๔ 

 

    ตั้งไว้  2,836,800  คงเหลือก่อนโอน 1,679,526.93 โอนลด 7,500 บาท คงเหลือ 
    หลังโอน 1,672,026.93 บาท 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
    แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพง  
    จำนวน 7,500 บาท เพื่อจัดซื้อลำโพง ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 7,500 บาท 
     เหตุผลและความจำเป็นสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับ 
    มอบหมายจากอำเภอวานรนิวาสในงานพิธีต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ วันพ่อ ซ่ึงโดย 
    ส่วนมากอำเภอจะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยรับผิดชอบเครื่องเสียง  
    ปลั๊กไฟ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นๆ อาจจะได้รับมอบหมายให้ประดบั 
    ผ้า ประดับเวที วัตถุประสงค์ก็เพ่ือใช้ในการจัดงาน จัดการประชุมเพ่ือให้สมพระเกียรติ จึง 
    มีความจำเป็นต้องโอนบประมาณเพ่ือที่จะซื้อวัสดุ เครื่องใช้เหล่านี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
    4.ตู้ลำโพงบลูทูธ 
    โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคา่ตอบแทน  ค่าตอบแทน 
    ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ตั้งไว้  2,836,800  คงเหลือก่อนโอน 1,672,026.93 โอนลด 10,000 บาท คงเหลือ 
    หลังโอน 1,662,026.93 บาท 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตู้ลำโพง   
   บลูทูธ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด 500w จำนวน 1 ตู้ 
    เหตุผลความจำเป็นสืบเนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้มี 
  กิจกรรมนอกสถานที่อยู่ในที่สาธารณะต่างๆ แตย่ังไม่มีลำโพงเคลื่อนที่ ฉะนั้นเพือ่เป็น 
  การอำนวยความสะดวกและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้อง 
  จัดซื้อตูล้ำโพงบลูทูธ และประการสำคัญตลอดระยะเวลาที่ท่านนายกเข้ามาดำรงตำแหน่ง 
  ก็ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง ก็จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ 
  ข้อมูลข่าวสารให้พนักงานได้รับทราบมากยิ่งข้ึน  

 
    5.ตู้เย็น 
    โอนลด   
    1.แผนงานการรักษาความสบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ ตู้เย็น  ตั้งไว้  10,000  บาท  โอนลด  
    10,000 บาท  คงเหลือ  00  บาท เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  8.5 คิว จำนวน 1 เครื่อง   
    เป็นเงิน  10,000 บาท 
    2.แผนงานการรักษาความสบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย  
    ประเภทรายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการประชุมชี้แจงสวนสนาม อปพร.     
    ตั้งไว้ 10,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท โอนลด 3,000 บาท คงเหลือ  
    7,000 บาท  



๑๕ 

 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ตั้งไว้ 13,000 บาท เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 
คิวบิกฟุต 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อตู้เย็นในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว แต่ที่
ผ่านมา มาตรฐานครุภัณฑใ์นรายการตู้เย็นได้เปลี่ยนแปลงไป จึงโอนจากตู้เย็นหลังเก่ามา
ซ้ือตู้เย็นหลังใหม่ที่มีคณุภาพดีกว่าตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องตู้เย็นว่ามีกี่เครื่องและ 

จะตั้งไว้บริเวณใด 
  
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครุภัณฑ์รายการตู้เย็นที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 10,000 บาท คุณลักษณะก็
คือขนาด 8.5 คิว จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตู้ เย็นขนาด 8.5 คิว ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้ทำการโอนรายการตู้เย็นเพ่ือจัดซื้อตู้เย็นที่มีขนาด 9 คิว โดยที่
งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมคือ 10,000 บาท ไม่เพียงพอ จึงได้โอนเพ่ิมไปอีก 3,000 บาท 
เป็นซื้อตู้เย็น 13,000 บาท เมื่อจัดซื้อแล้วจะตัง้ไว้บริการประชาชนที่ห้อง EMS 

 
นายไพทูร ศรีโนนยาง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ     
รองประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณหลายรายการเพ่ือประโยชน์ของ 

พ่ีน้องประชาชน อบต.ศรีวิชัยจะได้บริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างสะดวก แต่อยาก
สอบถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกล้องวงจรปิด จะติดตั้งเฉพาะในบริเวณอาคารสำนักงาน
หรืออย่างไร เพราะว่า ณ ขณะนี้สถานการณ์ในเขตตำบลศรีวิชัยของเรามีเหตุปล้น ชิง
ทรัพย์ของประชาชน อบต.ศรีวิชัย มีมาตรการอย่างไรผมอยากจะเพ่ิมเติมเรื่องกล้องวงจร
ปิด ให้หมู่บ้าน เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายปกครองกำลังมีการตั้งจุดสกัด การอยู่เวรยามของ ชรบ. 
เพ่ือดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การที่เราจะดูแลชุมชน ดูแลประชาชน 
เราก็จะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ อยากจะให้เพ่ิมเติมในส่วนของกล้องวงจรปิดให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน ก็อยากสอบถามว่ามีงบประมาณอีกหรือไม่ เพ่ือที่จะได้โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิดเพ่ือไปติดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือเป็นการดูแลรักษา
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ทุกวันนี้มีปรากฏทางโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นไลน์ เฟซบุ๊ค บอกว่าศรีวิชัยเริ่มอยู่ยาก ก็อยากให้คณะผู้บริหารสร้างขวัญ 
กำลังใจให้ประชาชนในตำบลของเราหรือออกตรวจเยี่ยมบ้านก็ยังดี  วันนี้ ชรบ. อยู่เวร
เฝ้ายามรักษาความสงบเรียบร้อย อบต.ศรีวิชัย เรามีน้ำใจอะไรจะให้ จะสนับสนุนอะไร 
ขอให้เราทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองอีกสักนิด 

 



๑๖ 

 

นางขนิษฐา ชูกลิ่น  ขออนุญาต เนื่องจากท่านผู้บริหารได้มอบหมายให้ชี้แจงเรื่องการติดตั้งกล้องวงจร
เลขานุการสภาฯ  ปิด ในพ้ืนที่สาธารณะภายในเขตตำบลศรีวิชัย ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าการติดตั้งกล้อง 

วงจรปิดในพื้นทีน่ั้นเป็นนโยบายของผู้บริหารอยูแ่ล้ว ที่ท่านคิดไว้แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ 
ขออนุญาตในเรื่องของการปรับแผนหรือการทำแผนก่อน หลังจากนั้นจะมีแนวทางที่จะ
ประสานกับบริษัททีโอที หรือบริษัท NT (โทรคมนาคมแห่งชาติ) วิธีการนั้นเราจะ
ดำเนินการจ้างเหมาบริการในลักษณะที่ว่าให้บริษัท NT มาติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง
พ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย การติดตั้งนั้นเราจะทำ MOU กับท้องถิ่นว่าอย่างน้อย 36 รอบบิล นั่น
หมายความว่าในการทำแผนนั้น เราจะต้องทำแผนไว้ให้ครบทั้ง 3 ปี เนื่องจากว่าเรา
จะต้องใช้บริการของ NT 3 ปี เป็นอย่างน้อย แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายจะมีใบแจ้งหนี้มาที่ 
อบต. เราไม่ได้จัดซื้อกล้องวงจรปิด เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดของ NT ค่าติดตั้งและค่า
ดูแลระบบจุดละประมาณ 1,500 บาท/เดือน และจะมีค่า Wifi ประมาณ 100 บาทเศษ
ต่อจุด พ้ืนที่ตำบลหนองแวงใต้ 15 จุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000-
30,000 บาท เป็นค่าสัญญาณ และในส่วนของการบำรุงรักษานั้น บริษัท NT จะ
รับผิดชอบทั้งหมด สมมุติว่ากล้องเสีย หน่วยซ่อมบำรุงก็จะออกมาเอง ตามที่ได้เคยติดต่อ
สอบถามและได้ดำเนินการแล้ว ฉะนั้นโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหลังจากที่มีเหตุการณ์
ปล้น ชิงทรัพย์ในพ้ืนที่ของเรา ปั๊มน้ำมัน 2 ครั้ง และรา้นค้าอีกที่ได้ทรัพย์สินไปจำนวนมาก 
ทางผู้บริหารได้ตระหนักอยู่แล้ว ในส่วนของทีมงานก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ก็
เป็นแนวนโยบายที่ผู้บริหารจะดำเนินการต่อไป 

 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  สำหรับเหตุการณ์ปล้น ชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่างๆ ผมได้ประสานกับกำนัน
นายก อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย และมีการจัดตั้งจุดตรวจต่างๆ ในหมู่บ้าน ท่านสมาชิกสภาคงจะเห็นในภาพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่อไปจะมีมาตรการต่างๆ ทยอยออกไปเพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้อง
ประชาชนในตำบลศรีวิชัย ขอบคุณครับ  

 
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ     
สมาชิกสภา อบต.ม.1 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดใน อบต. 

ศรีวิชัย ที่ท่านรายงานมา อยากทราบว่าจุดที่ติดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภา คณะ     
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจุดที่ติดตั้งเพ่ิมเติมคือโรงงานผสมปุ๋ย โรงจอดรถ 6  
 

ล้อ ทางเข้า อบต.แทนกล้องตัวเดิมที่ชำรุดและทางเข้า อบต. บริเวณทางแยกบ้านหัวนาที่ 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ รวมจำนวน 4 จุด     
 

นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการสแกนเนอร ์งบประมาณ 16,000 บาท ขอมติครับ 



๑๗ 

 

 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการสแกนเนอร์ งบประมาณ 16,000 บาท  
(ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 16 ท่าน) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องวงจรปิด งบประมาณ 22,000 บาท  
 
มติที่ประชุม           มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องวงจรปิด งบประมาณ 22,000 บาท  
(ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม
ทั้งหมด 16 ท่าน) 
 

นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการลำโพง งบประมาณ 7,500 บาท ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมติัให้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการลำโพง งบประมาณ 7,500 บาท (ด้วย 
คะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
16 ท่าน) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้ลำโพงบลูทูธ งบประมาณ 10,000 บาท ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้ลำโพงบลูทูธ งบประมาณ 10,000 บาท  
(ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุม 
ทั้งหมด 16 ท่าน) 
 

นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ



๑๘ 

 

   ที่ประชุมสภาเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เย็น งบประมาณ 13,000 บาท ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เย็น งบประมาณ 13,000 บาท (ด้วย 
คะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
16 ท่าน) 

 
5.6 ญัตติที่ 6 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
รายการม่านปรับแสง (สำนักปลัด) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ผมขอเชิญผู้บริหาร แถลงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประธานสภาฯ  ชี้แจงครับ  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติที่ 6 ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดนำเสนอให้ที่ 

ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน รายการม่านปรับแสง  
   ๑.ม่านปรับแสง 
       ข้อความเดิม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ม่าน 
    ปรับแสง จำนวน 50,000 บาท เพื่อติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุม อบต. (หลังใหม่)  
    จำนวน 50,000  บาท 
    ข้อความใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ม่าน 
    ปรับแสง จำนวน 50,000 บาท เพื่อติดตั้งม่านปรับแสงอาคารสำนักงาน อบต.ศรีวิชัย 
    และอาคารอ่ืนๆ  จำนวน 50,000 บาท  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
    ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
    อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
     เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใน 
    ส่วนของสถานที่ติดตั้งม่านปรับแสงจากเดิมจะติดตั้งที่ห้องประชุม อบต. จะเปลี่ยนมาเป็น 
    ติดตั้งที่อาคารสำนักงาน อบต.ศรีวิชัย                  
 



๑๙ 

 

นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายในงบลงทุน รายการม่านปรับแสง (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1  
เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
5.7 ญัตติที่ 7 ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ (กองช่าง) 

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ผมขอเชิญผู้บริหาร แถลงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประธานสภาฯ  ชี้แจงครับ  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพ่ือ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการต่างๆ 
สำหรับญัตติที่ 7 ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ        
ผอ.กองช่าง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพ่ือโอน 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 

   1.โครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    อบต.ศรีวิชัย   
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/ 

   สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  2,836,800 บาท  
   คงเหลือก่อนโอน  1,652,026.93 โอนลด 292,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
   1,360,026.93 บาท 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า    
         ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำ 
   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ 292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
   ต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง  
   4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.80 เมตร สถานที่ดำเนินการ  ด้านหลังห้องเก็บของ  
   อปพร.อบต.ศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ 51/2566  



๒๐ 

 

   2.โครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย   
   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/ 
   สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  2,836,800 บาท   
   คงเหลือก่อนโอน  1,360,026.93 โอนลด  203,000  บาท คงเหลือหลังโอน   
   1,157,026.93 บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
   ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมบ้านพักพนักงาน  
   ภายใน อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ 203,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมบ้านพักพนักงาน 
   ภายใน อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร สถานที ่
   ดำเนินการบริเวณบ้านพักพนักงาน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่  
   53/2566 

   3.โครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย   
   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 120,000 บาท   
   คงเหลือก่อน 61,000 บาท โอนลด 34,000 บาท คงเหลือหลังโอน 27,000 บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
   ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย  
   ตั้งไว้ 34,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 3.00  
   เมตร ยาว 3.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตาม 
   แบบเลขที่  54/2566        

   4.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ  อบต.ศรีวิชัย   
   โอนลด 
   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 4.,233,600 บาท   
   คงเหลือก่อนโอน 1,211,400 บาท โอนลด 298,500 บาท คงเหลือ 912,900 บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
   ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ  
   อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ 298,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต. 
   ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.20 เมตร สูง 2.50 เมตร สถานที่ดำเนินการ  
   ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ 
   เลขที่  49/2565 

   5.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย 
   โอนลด 

   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,813,200 บาท  
   คงเหลือก่อนโอน 2,434,300 บาท โอนลด 146,500 บาท คงเหลือหลังโอน  
   2,287,800 บาท  



๒๑ 

 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
   ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. 
   ศรีวิชัย ตั้งไว้ 146,500 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ตามแบบเลขท่ี  
   61/2565 

   6.โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง  
   3.00 เมตร 
   โอนลด 
   1.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,813,200 บาท 
   คงเหลือก่อนโอน 2,287,800 บาท โอนลด 454,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  
   1,833,800 บาท  
   2.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 4,233,600 บาท  
   คงเหลือก่อนโอน 912,900 บาท โอนลด 44,000 บาท คงเหลือหลังโอน 868,900  
   บาท                 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า 
   ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์  
   ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตั้งไว้ 498,000 บาท เพื่อ 
   ปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
   ตามแบบเลขที่ 62/2565 
 
นายเปรียบ เวียงคุต  สมาชิกสภาฯ บางท่านยังไม่ศึกษาเอกสารเลย เพ่ิงจะได้รับเอกสาร ขอไปศึกษา
สมาชิกสภา อบต.ม.13 ก่อน หลังจากได้รับหนังสือแล้ว บางคนก็ยังไม่ได้อ่าน เรื่องการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
   เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 7-8 ญัตติ บางโครงการมีประโยชน์ บางโครงการไม่มี 
   ประโยชน์ เช่นเรื่องการย้ายศาลา ผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาหลายปีแล้ว 8-10 ปี  
   อยากถามว่าสมควรย้ายหรือไม่ เรื่องการปรับปรุงอาคาร ผมได้คุยกับท่านนายกวันนั้น  
   ท่านบอกว่าหลังคารั่วบางจุด บันไดทางข้ึนสำนักงานเวลาฝนตกมันจะเปียกและก็จะลื่น  

   ชาวบ้านมาติดต่อราชการเวลาฝนตกกลัวประชาชนจะลื่นล้มอันตราย ส่วนอาคารเก็บวัสดุ 
   ผมว่างบประมาณ 290,000 บาท ขอให้ทำแบบอย่างดี จัดระเบียบให้ดีจะได้เก็บของได้ 
   เยอะๆ ตอนนี้เป็นสุสาน  
  

นายวรรณะ ทักขิโณ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ       
สมาชิกสภา อบต.ม.9 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากให้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
   ใหม่หรือจัดสรรงบประมาณให้กองการศึกษาเพ่ือนำไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ        
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับญัตติต่างๆ ที่ได้เสนอเพ่ือให้สภา 



๒๒ 

 

   พิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดทำ ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้เมื่อครั้งเข้า 
   มาดำรงตำแหน่งใหม่ เป้าหมายหลักผมได้ชี้แจงแล้วว่าผมอยากทำอะไรบ้าง เพ่ือเป็นที่ 
   รองรับประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยของเราให้ประทับใจ ให้ดี  
   ออกไปแล้วยิ้มได้ สิ่งแรกที่เห็นแล้วสะดดุตาที่สุดก็คือศาลาพักญาติ ศาลาพักญาติอยู่ใน 
   ระดับต่ำแล้วก็สร้างอยู่ในสระน้ำ ลักษณะของอาคารไม่ตั้งตรง ถ้าสังเกตจะเห็นว่าศาลามี 
   ลักษณะเอน ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นมันก็จะสวยงาม และถ้าปรับก็ต้องปรับให้ดีโดยจะยก 
   เลื่อนขึ้นมาข้างบน เสร็จแล้วตรงพื้นเดิมนั้นผมว่าจะถมทำเป็นเวทีกลางแจ้งและรอบๆ 
   บริเวณด้านข้าง เราจะเอามาหินอ่อนมาวางเป็นจุด เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมานั่งชมการ 
   แสดงวันเด็ก เวลาประชาชนมาติดต่อราชการจะได้นั่งพักผ่อน หาสถานที่ต่างๆไว้บริการ 
   ประชาชน อาจเป็นที่นั่งเล่น เพราะต่อไปผมมีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ 
   ต่างๆ ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องเปิดให้บริการฟรีท้ังห้องน้ำ ห้องส้วม เรื่องศาลาถ้าเราไม่ 
   ย้ายมันก็จะชำรุดและเอนอยู่แบบนั้น ผมจะปรับปรุงใหม่ให้ดี ทาสีให้สวยงาม อันที่ 2 ก็คือ 

   อาคารสิ่งก่อสร้าง ผมเข้ามาครั้งแรกผมมีความท่ีจะปรับปรุงเพื่อจัดระบบอาคารให้เรา 
   สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า อาคารที่เราจะปรับปรุงคืออาคารผสมปุ๋ย มีการปรับ 
   เพ่ิมขนาดออกมาอีก จัดเป็นพื้นทีไ่ม่ให้ฝนสาด เสร็จเรียบร้อยก็จะเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็น ตู้ 
   เอกสารต่างๆ เอาไว้เป็นหมวดหมู่ จัดเป็นล็อกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
   อุปกรณ์ประปา เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทำทะเบียนไว้ จัดเป็นระบบ เพ่ือป้องกัน 
   ทรัพย์สินสูญหาย แต่ก่อนที่จะจัดระเบียบได้ตอ้งสร้างอาคารก่อน เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้ว 
   ในลำดับต่อไปก็คือการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้มีการขออนุมัติสภาในคราวประชุม 
   สมัยที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2565 เมื่อ 
   ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดระบบอาคารใหม่ วัสดุอุปกรณ์ ตู้เอกสาร เอกสารทาง 
   การเงิน เอกสารต่างๆ จะไปรวมกันหมด เพราะว่าเอกสารสำคัญคือเอกสารทางการเงิน  
   เราก็จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นเมื่อเราได้อาคารสถานที่ ผมมีโครงการปรับปรุง 
   ห้องประชุมใหญ่ให้เป็นสถานทีป่ระชุมของพวกเราอีกจุดหนึ่ง เวลาที่พ่ีน้องประชาชนมาใช้ 
   บริการหรือจัดอบรมมันก็จะกว้างขึ้นในส่วนของอาคาร EMS หลังเก่า ผมจะปรับปรุงใหม่  
   ทาสีใหม่ ผมจะทำเป็นสถานที่รับประทานอาหารของพนักงานจ้าหน้าที่ 

 
นายอารมย ์แก้วศรีรัง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ       
รองนายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตเพิม่เติมจากที่ท่านนายกได้ชี้แจงเมื่อสักครู่  
   เรื่องศาลากลางน้ำ ศาลาดังกล่าวแรกเริ่มเป็นศาลากลางสระ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 
   2542-2543 ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯ แบบแปลนอาคารดัดแปลงมาจาก 
   ศาลาที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สภาพปัจจุบันสระถูกถมไปแล้วเหลือเพียง 
   ศาลา ผมได้ประชุมกับคณะผู้บริหารเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ ดำเนินการปรับปรุง ทาสีใหม่ ไม ่
   อยากทำลาย ก็อยากหารือท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบให้ทำการ 
   เคลื่อนย้ายและปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น  
   
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ       
สมาชิกสภา อบต.ม.1  



๒๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากให้ผู้บริหารชี้แจงโครงการต่อเติมห้องครัวและ 
ห้องน้ำอาคารป้องกันให้ทราบด้วย 

 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ       
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับบ้านพักพนักงานส่วนตำบล ผมมาดำรงตำแหน่งครั้งแรก 

ผมเห็นฝนตกสาดเข้าไปข้างในถกูบันได ข้าวของเครื่องใช้ รองเท้าเปียกหมด อีกท้ังไม่มีที ่
จอดรถ คนที่อาศัยอยู่ก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ก็ควร
จัดสถานที่ให้ดีให้เหมาะสม เป้าหมายหลักก็คือจะต่อเติมบ้านพักให้ และหัวใจสำคัญอันดับ 
1 ก็คือ EMS เพราะว่า EMS เป็นกระจกส่องหน้าของ อบต. เพราะฉะนั้นบริเวณอาคารที่
ทำการของ EMS ผมอยากจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่พักผ่อนและมีสถานที่ประกอบ
อาหาร เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดหมุนเวียนกันไปตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีตู้เย็นใช้ 
ห้องน้ำจะก่อสร้างบริเวณด้านนอกอาคาร เพราะว่าห้องน้ำเดิมอยู่ในอาคาร เวลาคนมาใช้
บริการห้องน้ำด้านในก็มีที่นอน หมอน มุ้ง ผมอยากจัดห้องน้ำ ทำห้องครัวให้ อยากทำให้
มิดชิด ให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่รับประทานอาหาร เพราะว่า EMS เป็นหน่วยงานที่สำคัญและ
เป็นหน้าตาของ อบต.  
 ส่วนเรื่องการปรับปรุงอาคารของสภา เรื่องนี้เคยเสนอเข้าไปให้เขียนแบบแปลน 
แต่ราคาค่อนข้างสูง ผมจะเร่งดำเนินการให้และปรึกษาท่านปลัดว่าจะทำอย่างไรให้
ปรับปรุงโดยเร็ว และก็จะย้ายธนาคารชุมชนไปไว้ทางด้านหลัง ที่ผมเรียนมาก็อยากแจ้งให้
สมาชิกสภาฯ ทราบว่าเป็นแนวทางพัฒนาอย่างหนึ่งที่ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้
ความสำคัญ ถ้าเราทำตรงนี้ได้และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนา อบต.ศรีวิชัยของเรา 
ตอบสนองการใช้บริการของพ่ีน้องประชาชนตำบลศรีวิชัยของเรา  

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทา     
   สาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นให้ดำเนินโครงการต่อเติมห้องครัวพร้อมห้องน้ำศูนย์ 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
   สูง 2.80 เมตร งบประมาณ 292,000 บาท สถานที่ดำเนินการ ด้านหลังห้องเก็บของ  
   อปพร.อบต.ศรีวิชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ 51/2566 (ด้วย 
   คะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด  
   16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ 
 



๒๔ 

 

มติที่ประชุม           มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อเติมบ้านพักพนักงานภายใน  
   อบต.ศรีวิชัย  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 
   203,000 บาท  สถานทีด่ำเนินการบริเวณบ้านพักพนักงาน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  
   1 ป้าย ตามแบบเลขที่ 53/2566 (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง     
   ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการย้ายศาลาภายในอบต.ศรีวิชัย  
   ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร งบประมาณ 34,000 บาท สถานที่ดำเนินการ  
   ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบเลขที่  54/2566 (ด้วยคะแนนเสียง  
   15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ 
 
มติทีป่ระชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บ 
   วัสดุ อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.20 เมตร สูง 2.50 เมตร  
   งบประมาณ 298,500 บาท สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
   พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขท่ี  49/2565 (ด้วยคะแนนเสียง 15  
   เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ  
   อบต.ศรีวิชัย งบประมาณตั้งไว้ 146,500 บาท เพือ่ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย  
   ตามแบบเลขที่ 61/2565 (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน  
   ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์ ขอมติครับ 
 



๒๕ 

 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารเก็บครุภัณฑ์  
   ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร งบประมาณ 498,000 บาท  
   ตามแบบเลขที่ 62/2565 (ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน  
   ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
   5.8 ญัตติที่ 8 ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (กองช่าง)  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ผมขอเชิญผู้บริหาร แถลงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประธานสภาฯ  ชี้แจงครับ  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพ่ือ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการต่างๆ 
สำหรับญัตติที่ 8 ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ        
ผอ.กองช่าง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพ่ือโอน 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก 
   (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ    

   โอนลด  
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน/ 
   สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  2,836,800 บาท  
   คงเหลือก่อนโอน  1,157,026.93 โอนลด  850,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
   307,026.93 บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
   ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดเีซล) แบบ 
   ดับเบ้ิลแค็บ ต้ังไว ้ 850,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
   ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 
   ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดย 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป 2.หอ้งโดยสารเป็น 
   ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
   ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 
   -การจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ 
   วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) หมวด 7/2 จัดซื้อ 
   พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๒๖ 

 

นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ผมจะ 
   มอบให้ท่านปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผมเห็นว่ารถยนต์มีความจำเป็นในการ 
   ทำงาน รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บคันเก่าได้ทำการขายทอดตลาดไปแล้ว 1 คัน  
   ปัจจุบันมีรถส่วนกลาง 2 คัน บางครั้งใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 คัน คันหนึ่งอายุการใช้งานกว่า  
   7 ปีแล้ว บางครั้งเครือ่งยนต์ต้องทำการซ่อมบำรุง ผมจึงอยากได้รถยนต์ส่วนกลางคันใหม ่
   เพ่ิมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการและใช้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
 
นางขนิษฐา ชูกลิ่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
เลขานุการสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านผู้บริหารได้มอบหมายให้ดิฉันชี้แจงเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก  
   (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ให้กับกองช่าง ก็สืบเนื่องจากการบริหารจัดการภายในองค์กรของ 
   เราตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งเดือนเดือนมกราคม 2565 จนถึง 
   ปัจจุบัน ก็ครึ่งปีงบประมาณแล้ว ในเรื่องการบริหารจัดการการทำงาน ปัญหาอุปสรรคใน 
   การทำงานนั้นมีเยอะแยะมากมาย ปัญหาในเรื่องของรถ ถ้าถามว่าเป็นปัญหาใหญ่หรือไมก็่ 
   ไม่ใช่ แต่ถ้าเราบริหารจัดการได้ จัดหาได้ การทำงานก็จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง 
   เช่น ในการออกพ้ืนที่ เนื่องจากว่ากองช่างบริหารงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานใน 
   แต่ละปีงบประมาณกว่า 10,000,000 บาท แล้วปีนี้เล็งเห็นว่าจะได้รับงบประมาณอีก 
   จากหน่วยงานภายนอกที่ท่านผู้บริหารได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับอีกกว่า  

   20,000,000 บาท ในการบริหารจัดการก็มองเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ จึงได้ประชุม 
   พิจารณาร่วมกับคณะทำงานซึ่งทางผู้บริหารเห็นว่ามีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการ 
   บริหารงาน มีโครงการใดท่ีจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้งบประมาณหรือไม่ ซึ่งก็ไดแ้จ้งทุกสำนัก  
   กอง ไปแล้วว่ากองใดจะพิจารณาโอนงบประมาณให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 2 สิงหาคม  
   2565 เรื่องการใช้เงินงบประมาณ การจะพัฒนา สำนัก กองใดมีปัญหาให้เสนอเข้ามา 
   จนถึงวันที่เรากำหนด จนถึงวันที่เราประชุมก็ได้ข้อมูลในการพัฒนาตามทีเ่สนอเป็นญัตติให้ 
   ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา ฉะนั้นจึงขอเรียนว่ารถยนต์มีความจำเป็นที่จะบริหารจัดการ 
   งานกองช่าง ปัจจุบันกองช่างมีรถยนต์เพียงคันเดียวคือรถสีขาว บางวันเสีย ความร้อนขึ้น  
   เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวออกไปควบคุมงาน ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันเห็นว่า อบต.ม ี
   งบประมาณเพียงพอทีส่ามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ เพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
   ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  

 
นายทองใบ กองตุ้น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
สมาชิกสภา อบต.ม.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะสอบถามเรื่องรถยนต์ ถ้าถือว่ารถยนต์คือความจำเป็น 
   มันก็จำเป็น ผมอยากจะเน้นเรื่องคนขับรถและการดูแลรักษารถ ใช่ว่าใครจะขับก็ได้ การ 
   ดูแลรถก็สำคัญ น้ำมนั น้ำ น้ำมันหล่อลื่น ต้องดูแลและหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอเพ่ือให้มี 
   ความพร้อมใช้งาน อย่างน้อยรถใหม่ต้องตรวจเช็คสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผมเน้นผู้ดูแลรถครับ 
 



๒๗ 

 

นายเปรียบ เวียงคุต  เรื่องการใช้รถยนต์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว บางคนขับรถออกไปข้างนอก แวะตรง
สมาชิกสภา อบต.ม.13 นั้นบ้างตรงนี้บ้าง แวะที่บ้านบ้างผมก็เห็นใจ พอตกเย็นก็กลับบ้าน จริงอยู่ทีไ่ม่ไดซ้ื้อน้ำมัน 
   เอง แต่อย่าลืมว่าเป็นเงินของหลวง เวลาเลิกงานก็เอากลับมาจอดที่เดิมไม่ใช่ว่าเป็นของ 
   ตัวเอง ถ้าอยากได้ซื้อเอง เรื่องนี้ถ้าเอาจริงถือว่าผิดกฎหมาย 
นายกังวาน จันทมาลา  ผมจะชี้แจงในเรื่องของการใช้รถยนต์และการจัดซื้อรถยนต์คันใหม่ อบต.ศรีวิชัยมี
รองนายก อบต.ศรีวิชัย ความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์มาเพ่ิมเติม รถดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูคันเก่า เราขาย 
   ทอดตลาดไปแล้ว เนื่องจากซ่อมบำรุงบ่อยและหมดอายุการใช้งาน และขอเพ่ิมเติมในเรื่อง 
   การดูแลรักษารถยนต์ในอบต.ศรีวิชัย ของเรา ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารคือท่าน 
   นายกโดยตรง ดูแลรถยนต์ทุกคันใน อบต. ขณะนี้กำลังร่างระเบียบ ข้อบังคับ ทุกวันศุกร์ 
   จะให้พนักงานขับรถและผู้ดูแลรถยนต์ล้างรถ ตรวจน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คลมยาง  
   เหมือนกับการเช็คระยะท่ีศูนย์บริการ จะมีเอกสารแบบตรวจสอบรถ โดยเริ่มแล้วเมื่อ  
   วันศุกร์ที่ผ่านมา เพราะว่าบุคลากรในหน่วยงานของเราบางคนก็เอาใจใส่ บางคนเปิดประตู 
   รถออกมาเห็นรถมีน้ำมันกข็ับอย่างเดียว เรื่องนี้ผมพยายามหาทางแก้ไขโดยให้จัดทำ 
   เอกสารแบบตรวจสอบรถเพ่ือให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้มีการตรวจตรา  
   ตรวจสอบสภาพรถจริง ให้มีการตรวจรับทุกคนจะได้ทราบว่าการตรวจสภาพรถต้องทำ 
   อย่างไร ใครรับผิดชอบส่วนไหน คันไหน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ส่วนการใช้รถ 
   บางครั้งก็เอาไปใช้ส่วนตัว วันเสาร์-อาทิตย ์ผมกำลังจัดระบบการตรวจสอบโดยเฉพาะยอด 
   การใช้จ่ายน้ำมัน น้ำมันแต่ละเดือนคุณใช้ไปเท่าไหร่/เดือน จะมีเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ใช่ 
   ว่าเบิกอย่างเดียวแต่คุณใช้งานในราชการและใช้คุ้มค่าหรือไม่ ผมเคยพูดกับพนักงานขับรถ 
   แล้วให้แจ้งมาว่าสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งใช้รถรวมระยะทางก่ีกิโลเมตร เบิกน้ำมัน 
   จำนวนกี่ลิตร ผมจะเป็นคนคำนวณเอง ก็ขอให้ทุกทา่นวางใจไว้ก่อน ผมกำลังจะแก้ไข 
   ปัญหา ผมพยายามติติงพนักงานขับรถทุกคน อย่างน้อยรถทุกคันต้องตรวจเช็คสภาพก่อน 
   ใช้งาน คันไหนไม่พร้อมให้เปิดฝากระโปรงไว้แล้วแจ้งให้ผมทราบ 
 
นายวรรณะ ทักขิโณ  เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ขอเปลี่ยนจากรถแบบดับเบิ้ลแค็บเป็นแบบสมาร์ทแค็บได้
สมาชิกสภา อบต.ม.9 หรือไม่ครับ  
 
นายเปรียบ เวียงคุต  รถยนต์ที่จะจัดซื้อจะต้องเหมาะกับการใช้งานว่าจะใช้งานแบบไหน บรรทุกจะ
สมาชิกสภา อบต.ม.13 บรรทุกอะไร ใช้ในการขนคนหรือให้กองช่างขนอิฐ หิน ปูน ทราย ผมว่าเปลี่ยนแบบ 
   รถยนต์ได้หรือไม่ ผมว่าราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สูงจนเกินไป หรือจะจัดซื้อแบบกระบะตอน 
   เดียวก็ได้ ราคาคงไม่แพงขนาดนี ้ 
 
นางขนิษฐา ชูกลิ่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
เลขานุการสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง รถที่เราจัดซื้อมาเราลงทุน 
   แล้วเราต้องคุ้มค่า  ท่านอาจมองว่ารถคันนี้ราคา 850,000 บาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ตั้ง 
   ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หลังจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการ E-Bidding ผู้รับจ้างจะ 
   แข่งขันกันเสนอราคาซึ่งราคารถอาจถูกลง แต่ไม่ทราบว่าเราจะจัดซื้อได้ในราคาเท่าใด ใน 
   เรื่องของการใช้รถยนต์ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในการใช้รถนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การขนอิฐ  



๒๘ 

 

   หิน ปูน ทรายเพียงด้านเดียว ในการใช้งานจริงอาจใช้ในการไปประชุมจังหวัด การไปตรวจ 
   งานโครงสร้างพื้นฐาน การลงสำรวจงานในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน  วัสดุ อุปกรณ์ กล้อง ไม ้ 
   สตาฟ เชือกวัดและทีมงาน ทีมงานก็จะต้องออกไป ถ้ารถ 4 ประตูก็จะนั่งสบาย วัสดุ 
   อุปกรณ์อยู่ด้านหลัง และในช่วงของการตรวจรับงานจ้าง เรามีตัวแทนภาคประชาชน 
   มาร่วมตรวจรับงานจ้างร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามท่ีดิฉันได้สังเกตได้เอารถไปรับ 
   ชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและนำส่งกลับบ้าน ตลอดระยะเวลาที่ได้มา 
   ทำงานและก็ดูการทำงานอยู่ 1 - 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 
   โครงสร้างพื้นฐานอีกจำนวนมาก เงินเหลือจ่ายและงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่แต่ละ 
   หมู่บ้าน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก 
   ส่วนราชการอ่ืน เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่ายวดยานพาหนะไม่พร้อมใช้งาน ก็ขอ 
   ความกรุณาทา่นสมาชิกสภาฯ ไดพิ้จารณาไตร่ตรองและพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย  
   
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ
   ที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม   มตใิห้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  
งบประมาณ  850,000 บาท (ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง          
ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 
 
5.9 ญัตติที่ 9 ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (กองคลัง)  

 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ผมขอเชิญผู้บริหาร แถลงญัตติหรือท่านผู้บริหารจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประธานสภาฯ  ชี้แจงครับ  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายก อบต.ศรีวิชัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับฝ่ายบริหารนั้นได้เสนอญัตติขอโอนลดงบประมาณเพ่ือ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  สำหรับญัตติที่ 9 ผมขอมอบให้
ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ        
ผอ.กองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพ่ือโอน 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที)   
 



๒๙ 

 

   1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  
   โอนลด 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้า 

   16/78) งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 22,500 บาท โอนลด 
   จำนวน 2,600 บาท               

   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่  
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ 
   เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จำนวน 1  
   เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท  
    เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเนื่องมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  
   ราย นายวีระพงษ์ ไตรวงศ์ย้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แต่ยังไม ่
   มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ไว้ใช้ในการปฏิบัติ เช่นการพิมพ์เอกสาร ฎีกาเบิก 
   จ่ายเงิน ใบนำส่งเงิน รายงานสถานะการเงินประจำวัน เป็นต้น จากการตรวจสอบ 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ 
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ไว้ ดังนั้นเพ่ือให้มเีครื่องพิมพ์เลเซอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ของงานการเงินและบัญชี จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
   ใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท  
   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมต ิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ 
 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18  
หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท (ด้วยคะแนนเสียง 
15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา – ท่าน ขาด - ท่าน ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน) 

 
ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ  
                   
นายเธียรชัย พรหมทัน  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านนายก อบต.ศรีวิชัย ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์  เนื่องจากฝ่ายประสานแผนได้แจ้งว่าให้เสนอแผนกับโครงการของปีงบประมาณ 
นายก อบต.ศรีวิชัย พ.ศ.2567 ไว้ ถ้าไม่มีแผนก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เปรียบเหมือนการไม่มี 

สนามบินให้เครื่องบินลงจอด สำหรับแผนที่ผมส่งให้ท่านก็มีหลายรายการ เมื่อได้รับ
 งบประมาณฝ่ายบริหารก็จะจัดสรรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ที่จำเป็น โดยมีโครงการ ดังนี้ 



๓๐ 
 

1.ถนนทางหลวงท้องถิ่น คสล. 
2.ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปรับปรุงแอสฟัลท์ติก 
3.ประปาหมู่บ้าน 
4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
5.แหล่งกักเก็บน้ำ 
6.ธนาคารน้ำ 
7.ขุดลอกคลอง 
8.ลานกีฬา สนามกีฬา 
9.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
10.สระว่ายน้ำ 
11.กล้อง CCTV 
12.อาคารเรียน อาคาร ศพด.ขนาดกลาง 
13.รถพยาบาลกู้ภัย 
14.ไม่มี 
15.ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 
16.ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17.เครื่องกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
18.เครื่องกระจายข่าวไร้สาย 

สมมุติว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมา 12 แห่ง ถ้าเรารู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่
ดำเนินการอาจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท โดยที่เราไม่ได้ใช้
งบประมาณของ อบต. 

โครงการบางโครงการผมขอยกตัวอย่าง สมมุติว่าโครงการลานกีฬา ได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณ 5 แห่ง จะจัดสรรให้หมู่บ้านใดบ้าง ผมจะเขียนภาพรวมทุกหมู่บ้านใน
เขตพ้ืนที่ อบต. และที่สำคัญคือเครื่องออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยว สมมุติว่าได้ทั้ง 16 
หมู่บ้าน ไม่ถึง 500,000 บาท ผมจะจัดสรรไปให้ทุกหมู่บ้านพร้อมกัน ผมจะพยายามดูให้
สอดคล้องกับงบประมาณของเราที่จัดสรรในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หมู่บ้านใดได้รับงบประมาณน้อยก็จะนำงบประมาณในจุดนี้เสริมให้เท่าเทียมกัน ส่วนข้อ 
19 นั้น ผมได้ไปประชุมกรีนวารี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โครงการนี้จะพิจารณาให้
เฉพาะหมู่บ้านที่มีประปาถังสูง ที่ผมออกสำรวจมี 3 หมู่บ้านคือ บ้านดอนแดง บ้านขัวสูง
และบ้านแก้ง โดยเจ้าหน้าที่จะออกมาสำรวจในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 
น. ขอให้สมาชิกสภาฯ มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่ต้องการอะไร เป้าหมายของ
โครงการนี้คือจะมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ จุดหนึ่ง 10,000,000 บาท ขณะนี้
กำลังลงพ้ืนที่สำรวจ เพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจว่าฝ่ายบริหารของพวกเราพร้อมทั้งท่าน
ปลัด พยายามเดินหน้าจัดการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ำ ผมให้อันดับหนึ่งและก็ที่
สำคัญถ้าหมู่บ้านใดอยากเสนอโครงการเข้ามาให้เสนอเข้ามาได้เลย เราจะทำโครงการแล้ว
จะประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือนำโครงการนี้
เข้าไปไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 






